

Số: 381 /SNV-VP  
V/v triển khai ứng dụng chữ ký  
số đối với lãnh đạo Sở Nội vụ

Bắc Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Các phòng, ban, chi cục thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ

Căn cứ Quyết định số 330/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-STTTT ngày 09/5/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang về việc triển khai ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Ngày 13/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tổ chức tập huấn hướng dẫn chữ ký số cá nhân đối với lãnh đạo, chánh Văn phòng Sở, văn thư;

Qua thời gian thử nghiệm ứng dụng chữ ký số cá nhân; Để từng bước ứng dụng chữ ký số trong việc thụ lý, giải quyết hồ sơ công việc qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin của công chức, viên chức Sở Nội vụ;

Từ ngày 15/4/2017, Sở Nội vụ áp dụng việc ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân của các lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng Sở. Với quy trình thực hiện như sau:

Phòng, ban chuyên môn soạn thảo văn bản chuyển đến văn phòng qua văn thư (bản word) để thực hiện việc lấy số và kiểm tra thể thức văn bản sau đó văn phòng (văn thư) chuyển lại phòng chuyên môn để kiểm tra lại từ đó phòng chuyên môn chuyển lãnh đạo (bản word) để ký số theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi lãnh đạo ký xong chuyển văn phòng qua văn thư để thực hiện việc phát hành văn bản theo quy định (Thực hiện trong ngày).

Đối với văn bản liên quan đến chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị vẫn thực hiện việc ký tay (Quyết định điều động, tuyển dụng, thuyên chuyển, xếp lương cấp xã...).

Đề nghị Trưởng các phòng, ban, chi cục quan tâm thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Lãnh đạo Sở;

- Trưởng các phòng, ban, chi cục;

- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

